

Số: **851/UBND-KGVX**

Gia Lai, ngày 16 tháng 4 năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19



Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Qua 15 ngày thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04/CD-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã tổ chức thực hiện tích cực, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp dương tính với Covid-19. Theo phân nhóm của Ban Chỉ đạo quốc gia, Gia Lai là một trong 35 tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp và sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, số người mắc bệnh và tử vong vẫn tăng cao hàng ngày. Trong nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng và bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân trong tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của sở, ngành, địa phương mình. Với phương châm siết chặt ở bên ngoài để chủ động cho công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội ở bên trong, huy động cả hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn quân, toàn dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; phát huy hiệu quả bốn tại chỗ bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân; kiên định các chiến lược đã đề ra: Ngăn chặn, phát hiện nhanh; cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả; có biện pháp thận trọng phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, vừa duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định, chuẩn bị khôi phục, phát triển kinh tế trên cơ sở phòng, chống dịch thành công, bảo đảm sự ổn định căn bản, lâu dài về việc làm và an sinh xã hội.

2. Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 16/4 đến hết ngày 22/4/2020 (sẽ xem xét điều chỉnh sau khi kết thúc ngày 22/4/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ):

2.1. Không tổ chức hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, công trường; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; bắt buộc mọi người khi đi ra ngoài phải mang khẩu trang.

2.2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự;

2.3. Tiếp tục đóng cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ chưa cần thiết như: Các điểm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dịch vụ karaoke, mát xa, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, các điểm trò chơi điện tử (online, offline), sân vận động, sân bóng đá, hồ bơi, các địa điểm tập luyện các môn thể thao, phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da; các câu lạc bộ sức khỏe; các điểm bán hàng ăn, cà phê, giải khát trên vỉa hè, đường phố, trong các chợ, siêu thị.

2.4. Không tổ chức tiệc liên hoan đông người; vận động, khuyến khích các gia đình lùi thời gian tổ chức cưới sau dịch hoặc bằng hình thức báo hỷ; tổ chức tang lễ gọn, nhẹ, không kéo dài, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

2.5. Tiếp tục dừng hoạt động của các phòng khám bệnh tư nhân. Giao Sở Y tế nghiên cứu, hướng dẫn các hình thức tư vấn, khám, điều trị tại nhà cho những người cao tuổi, người có bệnh nền.

2.6. Đối với các nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát nếu cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, như: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn môi trường; có máy kiểm tra thân nhiệt để đo thân nhiệt cho khách, có nơi rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc nước sát khuẩn cho khách; giữ khoảng cách các khách ít nhất 2m; mỗi phòng không quá 10 người; không tập trung quá 20 người cùng một lúc trong cùng nhà hàng (trường hợp nhà hàng rộng, có nhiều phòng thì không quá 30 người cùng một lúc trong cùng nhà hàng); có camera giám sát; hoạt động không quá 22h00 thì cho phép hoạt động nhưng phải có bản cam kết với chính quyền địa phương. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra các cơ sở đủ điều kiện thì quyết định cho phép hoạt động hoặc đóng cửa. Quá trình hoạt động, nếu phát hiện có người nghi nhiễm bệnh thì đóng cửa, ngừng hoạt động, khoanh vùng dập dịch theo quy định.

2.7. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát kinh doanh theo phương thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà hoặc mua đem về.

2.8. Hạn chế việc di chuyển của người dân; khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người, ít ra đường và thay đổi phương thức làm việc, mua bán hàng qua mạng và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm dịch bệnh.

2.9. Các quầy thuốc, nhà thuốc tư nhân khi có người đến mua thuốc sốt, thuốc ho phải bắt buộc người mua khai báo y tế, đồng thời báo cho cơ sở y tế gần nhất để xử lý nếu phát hiện có hiện tượng sốt, ho, khó thở.

2.10. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trực thuộc tiếp tục hướng dẫn học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19 các phương pháp học trực tuyến, học qua truyền hình, có giải pháp xử lý các mã độc xâm nhập trong quá trình học trực tuyến; phối hợp với chính quyền các cấp và phụ huynh học sinh quản lý, kiểm soát học sinh, hết sức hạn chế ra đường (chỉ ra đường khi thực sự cần thiết), không tụ tập nhóm, lớp... để đề phòng dịch lây lan; triển khai các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

2.11. Về hoạt động giao thông vận tải: Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động giao thông công cộng trên địa bàn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và quy định của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục duy trì hoạt động của 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ, không để lọt nguồn lây bệnh vào tỉnh.

2.12. Tiếp tục thực hiện việc khai báo y tế cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân theo hướng dẫn của Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức làm việc bình thường; trước, trong, sau giờ làm việc phải thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh học trực tuyến, thanh toán trực tuyến; tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với hoàn cảnh phòng, chống dịch, đảm bảo công việc thông suốt, chất lượng, đúng kế hoạch, nhất là những công việc có thời hiệu, thời hạn; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân và doanh nghiệp; phối hợp với Bưu điện thực hiện chuyển trả kết quả, chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội đến tận tổ chức, cá nhân để hạn chế việc tập trung đông người.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh. Không nói lỏng chính sách hạn chế nhập cảnh đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Kiểm soát chặt người nhập cảnh, tạm dừng cấp visa nhập cảnh với người nước ngoài (trừ trường hợp ngoại giao, công vụ, chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao, nhà đầu tư quốc tế...). Duy trì cách ly tập trung bắt buộc đối với người từ nước ngoài vào Việt Nam.

5. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế tiếp tục tổ chức tốt việc phân luồng, phân tuyến khám, chữa bệnh để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch tễ tại các địa bàn, các khu cách ly; tập trung rà soát, sàng lọc để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh trong cộng đồng. Triển khai công tác chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên môn tại các cơ sở y tế của tỉnh; kịp thời triển khai Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

6. Công an tỉnh, các địa phương, các ngành liên quan triển khai có hiệu quả các giải pháp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn; xử lý, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; ngăn chặn buôn lậu, đầu cơ, tích trữ, trục lợi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm răn đe.

Chính quyền cấp xã; trưởng thôn, làng, tổ dân phố; công an khu vực, công an xã; thanh niên xung kích trên địa bàn tăng cường hướng dẫn khai báo y tế, theo dõi sát biến động dân cư, giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình; thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định.

7. Các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về phòng, chống dịch, về thực hiện giãn cách xã hội, khai báo y tế; tiếp tục phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình mình, phản ánh đầy đủ bức tranh của toàn bộ cuộc sống, tránh đưa tin gây tâm lý chủ quan trong nhân dân; nêu gương các tấm gương tích cực và lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, các trường hợp tung tin bịa đặt, sai sự thật về dịch bệnh.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, không vì thủ tục mà kéo dài việc hỗ trợ, kịp thời giúp người dân và tổ chức, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

9. Các ngành, địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các nhiệm vụ phòng, chống dịch và thực hiện công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, cơ sở; kiểm tra, xử lý thật nghiêm khắc các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là các hành vi chống đối, không chấp hành các quy định, biện pháp phòng, chống dịch, các hành vi gây rối trật tự công cộng... Quá trình xử lý, cung cấp kịp thời thông tin cho các báo, đài để tuyên truyền, giáo dục, răn đe và báo cáo cho Thường trực Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh theo quy định.

10. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh để xem xét quyết định việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn trên cơ sở bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

11. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng với việc quyết liệt phòng, chống dịch tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thi công các công trình xây dựng cơ bản và các nguồn vốn đầu tư; tập trung rà soát đề cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, xây dựng kịch bản, kế hoạch để phục hồi và tăng tốc phát triển sau dịch bệnh Covid-19.

12. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể của tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; vận động giúp đỡ, quan tâm, chăm lo đời sống cho người nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn; phối hợp giám sát các ngành, các cấp, cơ quan trong việc thực hiện các chế độ, cơ chế, chính sách theo quy định của Chính phủ, góp phần tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện an sinh xã hội với kết quả cao nhất.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nghiêm túc thực hiện./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Ngọc Thành

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy;
- Đảng ủy khối các cơ quan và DN tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- MTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh;
- CVP, các PCVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NC, NL, KGVX.